



กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองตาด ได้จัดกิจกรรมงดรับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองตาด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายจรัส เสนาปักษ์ไชย นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาด เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลหนองตาดรับทราบแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลหนองตาดมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”

ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลหนองตาด งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลหนองตาด

ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลหนองตาด งดให้ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลหนองตาด

ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลหนองตาด ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

และได้มีการจัดทำประกาศของเทศบาลตำบลหนองตาดให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด มีการแสดงเจตนารมณ์ในกิจกรรม (No Gift Policy) มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ โดยการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)



๒. การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองตาด เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

